



คำสั่ง โรงเรียนทุ่งกว่าวิทยาคม

ที่ ๐๓๔/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะช่วยให้มีการประพฤติตน อย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรมอย่างเคร่งครัด

ในการนี้ โรงเรียนทุ่งกว่าวิทยาคม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดโรงเรียนทุ่งกว่าวิทยาคม ประกอบด้วย

๑. นายยุทธพิชัย ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว่าวิทยาคม ประธานกรรมการ
๒. นางสุวิภาญจน์สิริ พิจอมบุตร ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการ
๓. นายดวงเด่น พิจอมบุตร ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ
๔. นางสร้อยญา เรือนคำ ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการ
๕. นางสาวกมลศรีณ จาเลิศ ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการ/เลขา

ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ-
ศึกษา มีอำนาจ ดังนี้

๑. การส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดปฏิบัติตาม มาตรฐาน
ทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้อกำหนดจริยธรรม
๒. ควบคุม กำกับ และให้คำแนะนำ ปรีกษา ตอบคำถาม ตามแนวการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ-
การครู และบุคลากรทางการศึกษา
๓. สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทาง ของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประนอม ไทยกรรณ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว่าวิทยาคม

Do's and Don'ts

พฤติกรรมทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนทุ่งกว่าวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

Do's	Don'ts
ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ไม่ด้อยค่าความเป็นไทย ไม่จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ ไม่ลบหลู่ดูแคลนด้อยค่าศาสนาใด ศาสนาหนึ่ง
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะ ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา	ไม่ทุจริตต่อนักเรียนที่ราชการ หรือปฏิบัติตนฝ่าฝืน ข้อกำหนด ระเบียบ กฎหมาย
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ ถูกต้องชอบธรรม	ไม่ประพฤติตนในทางที่เสื่อมเสีย ขาดคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง	ไม่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และไม่มีประโยชน์ทับ ซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในกาปฏิบัติงานอย่างเต็ม กำลังความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	ไม่ละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้ราชการ เสียหาย ไม่รับสิ่งของ หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ เพื่อแลกกับ กาให้บริการ
ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ ศักดิ์ศรีของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล	ไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือด้อยค่าจากความ แตกต่างระหว่างบุคคล

มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ
กิจกรรมเสริมสร้างส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ / กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส



หลักสูตรโรงเรียนทุ่งกว่าวิทยาคม
พุทธศักราช ๒๕๖๗
ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)

ZERO
TOLERANCE
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ต้านทุจริตศึกษา Anti-Corruption Education

โรงเรียนทุ่งกว่าวิทยาคม
ตำบลทุ่งกว่า อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๗
โรงเรียนทุ่งกว่าวิทยาคม
ตำบลทุ่งกว่า อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง





กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในโรงเรียน



ทุกเข้าคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
และกล่าวคำ “ปฏิญญาเขตสุจริต” เพื่อแสดงออกและส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ







กิจกรรมสอดแทรกด้านจริยธรรมแก่ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน





A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'นายยุทธพิชัย' (Mr. Yuthapichai).

(นายยุทธพิชัย ไทยกรรม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว่าวิทยาคม